

Kính dán mờ 11,14mm đang sử dụng lớp xen kẽ PVB 1,14mm giữa hai khung [Kính cường lực 5mm](#) để giữ chúng lại với nhau. Lớp xen kẽ PVB là một loại nhựa cứng có thể dính các mảnh vỡ trên lớp xen kẽ PVB ngay cả khi kính vỡ. Thủy tinh khắc axit là một loại thủy tinh ủ đã được xử lý hydrofluoric, quá trình này sẽ làm cho bề mặt trông mờ.

Thủy tinh axit-etch hiệu suất tốt hơn so với kính phun cát, nó có bề mặt mịn hơn để thetouch và dễ bảo trì hơn. Với quá trình ủ, kính sẽ mạnh hơn và chịu được áp lực tốt hơn. Ngoài ra, kính khắc axit có thể không bị nhòe lâu hơn và có chức năng của độ bền, kính khắc axit có thể được cắt thành bất kỳ hình dạng kích thước nào và sau đó tôi luyện.





So sánh với kính khắc axit và kính thổi

1. Kính khắc axit và kính mờ là kính cường lực có thể che khuất tầm nhìn, nhưng vẫn cho phép ánh sáng khuếch tán xuyên qua. Thủy tinh khắc axit dùng để chỉ thủy tinh có quá trình axit beenhydrofluoric và có bề mặt mờ trên bề mặt. **Kính cát** thường được thực hiện bằng cách làm nổ bề mặt kính bằng cát để tạo ra tấm kính mờ.

2. Kính khắc axit có thể được sử dụng như một loại kính trang trí, các mẫu thiết kế khác nhau có thể được khắc màu trắng để làm cho kính có hiệu quả trang trí và bảo vệ sự riêng tư. Kính phun cát có thể được sản xuất bằng máy hoặc bằng tay, độ sâu và cường độ của quá trình phun cát có thể được kiểm soát để cung cấp các mức độ mờ khác nhau.

3. Kính khắc axit có vẻ ngoài mịn hơn và quá trình ăn mòn axit có thể để lại một thiết kế vĩnh viễn không bị bong tróc, sứt mẻ hoặc mòn theo thời gian, kính khắc axit cũng dễ bị đục hơn so với kính phun cát. Quá trình phun cát có thể làm cho kính trở thành một bề mặt mờ phù hợp, kính phun cát phù hợp hơn với các sản phẩm lớn hơn hoặc cho dự án đơn giản, nơi yêu cầu phủ sương nhiều hơn.



Ứng dụng của kính mờ

Ứng dụng nội thất: cửa kính, vách ngăn kính, phòng tắm, sàn kính, mặt bàn, cầu thang kính, tay vịn, vách kính trang trí, v.v.

Ngoại thất Ứng dụng: giếng trời bằng kính, mái vòm kính, khách sạn, trung tâm mua sắm, bệnh viện, kính, hàng rào kính, lan can kính, lan can, v.v.



Đóng gói & Đóng tải

Mỗi tấm kính được phân tách bằng bột chống nấm mốc chất lượng cao.

Trước khi đóng gói, mỗi tấm kính phải được kiểm tra để đảm bảo không có vấn đề gì.

Đóng gói szG bằng cách sử dụng vỏ gỗ dán mới nhất, bền, có thể đi biển với lớp bảo vệ xốp bên trong.

Mỗi trường hợp sẽ buộc chặt bằng đai kim loại.



SZG

Professional glass manufacturer